
Hér eru tillögur um svolitlar viðbætur í kaflann um varúðarsvæði.  Það gæti 

komið til greina að hafa enn ákveðnari fyrirvara varðandi Vörðufellsvirkjun og 

leggja til að hún fari í verndarflokk. Upplýsingar um Hestvirkjun eru af mjög 

skornum skammti á þessu stigi enda hefur þessi hugmynd ekki enn fengið 

meðferð á Alþingi.  Hugmyndin kemur einnig til umsagnar hjá sveitarfélaginu í 

fyllingu tímans.  
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